



บันทึกข้อความ

ส่วนงาน สำนักงานอธิการบดี กองกลาง งานประชุม โทร. ๓๐๓๖ โทรสาร ๓๐๓๗/

ที่ ศธ ๐๕๒๓.๑.๑.๖/ ๑๓๐๒

วันที่ ๓๕ ธันวาคม ๒๕๖๐

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

เรียน หัวหน้างานวินัยและนิติการ/รองอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิคม มูลเมือง) (ทราบ)/

ผู้อำนวยการสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ (ทราบ)

ตามที่นางสาวฉันทนา ได้สำเร็จการศึกษาในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา พัฒนาการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร ตั้งแต่วันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๐ ต่อมานางสาวฉันทนา ได้ขอความอนุเคราะห์เปลี่ยนแปลงชื่อ-สกุล โดยการไม่ระบุนามสกุล เนื่องด้วยในระหว่างการศึกษา นั้น ได้ใช้ชื่อ นางสาวฉันทนา มีชัย โดยนามสกุลนี้มาจากประวัติการศึกษาที่ได้นำมาสมัครเรียนต่อ ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร ซึ่งนามสกุลดังกล่าวได้มีตั้งแต่เริ่มชั้นประถมโดยทางคุณครู ที่โรงเรียนได้ใส่ให้ จึงได้ใช้นามสกุลนี้ในสถานศึกษามาโดยตลอด ซึ่งแท้จริงไม่มีนามสกุลตั้งแต่แรกเกิด เนื่องจากเกิดจากบิดาและมารดาที่เป็นคนต่างด้าวในประเทศไทย

เมื่อเรียนจบในระดับปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร จึงได้ดำเนินการเรื่องการขอสัญชาติไทย โดยหลักเกณฑ์ในการขอสัญชาติไทย ในกรณีที่มีบิดา มารดาเป็นคนต่างด้าวนั้น สามารถให้สัญชาติไทยได้เฉพาะราย ซึ่งนางสาวฉันทนาจะสามารถขอสัญชาติไทยได้ต่อเมื่อแสดง ปริญญาบัตรหรือหนังสือรับรองของสถาบันการศึกษา ซึ่งรับรองว่าผู้ขอมีสัญชาติไทยสำเร็จการศึกษา ในระดับอุดมศึกษา และใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) พร้อมด้วยสำเนาเอกสารดังกล่าว ๑ ชุด แต่เนื่องจากการขอหนังสือรับรองของสถาบันการศึกษาและใบแสดงผลการศึกษา มีนามสกุล ซึ่งไม่ตรงกับบัตรไม่มีสถานะทางทะเบียนที่ได้ถือไว้ จึงไม่สามารถดำเนินการได้ และไม่สามารถสมัครงานได้ ดังนั้น เพื่อให้ข้อมูลเอกสารสำคัญทางการศึกษาของนางสาวฉันทนาถูกต้องตามข้อมูลในบัตรประจำตัวบุคคล ซึ่งเป็นบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียน จึงเสนอขอเปลี่ยนแปลงหนังสือรับรองสภาพอนุมัติจบและ ใบแสดงผลการศึกษา จากเดิม นางสาวฉันทนา มีชัย เป็น นางสาวฉันทนา - เสนอที่ประชุมพิจารณา ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้ นั้น

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ ๑๖/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๐ พิจารณาแล้วเห็นว่า เนื่องจากเรื่องดังกล่าวต้องพิจารณาให้ด้านกฎหมาย การปกครอง รวมถึงความมั่นคงของประเทศ ที่ประชุมจึงมีมติให้งานวินัยและนิติการ กองการเจ้าหน้าที่ พิจารณาในรายละเอียดให้ละเอียดรอบคอบ และสรุปผลเสนอ คณะกรรมการบริหาร พิจารณา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาดำเนินการ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กชพร ติริโกศากิจ)

รองอธิการบดี

กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการบริหารฯ